
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  

สมัยสามัญท่ี 1/2564 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ล าดับ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร ์
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย ์
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท ์
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธ์ิแก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟื่อง 
นางสุจริา       นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเรจ็      เวชกามา 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธ์ุ 
นายวงศ์ธวัช    สาวาปี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต.ม.1 
สมาชิก อบต.ม.3 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.6 
สมาชิก อบต.ม.7 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.8 
สมาชิก อบต.ม.9 

สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.10 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.11 
สมาชิก อบต.ม.12 
สมาชิก อบต.ม.13
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.14 
สมาชิก อบต.ม.15
สมาชิก อบต.ม.16
สมาชิก อบต.ม.16 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.17 
สมาชิก อบต.ม.18 
เลขานุการสภาฯ 

นายโชคชัย      สีห์ประเสริฐ 
นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายอภิชาต     พุทธสอน 
ร.ต.วิชิต         ค าเวียงจันทร ์
นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล 
นางเรณู        เหล็กจาน 
นายอ านาจ    ทัพเนตร 
นายปัญญา    พากเพียรทรัพย ์
นางอารีย์       แจ่มเจริญ 
นายทศพล     เหมือนพิทักษ์ 
นายบ ารุง      กลิ่นหอม 
จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท ์
จ.ส.อ.ดิเรก    เจือจาน 
นายชูชีพ       ร่มโพธ์ิแก้ว 
นายสมชาติ    ทองเฟื่อง 
นางสุจริา       นรินทร์วงษ์ 
นายวิรัช        แก้วสีหาวงษ์ 
ร.ต.ส าเรจ็      เวชกามา 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นางอัญชลี      ค าศิริ 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายปรีชา       คนหลัก 
นายโกเมฆ      ประสิทธิพันธ์ุ 
นายวงศ์ธวัช    สาวาปี 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ชื่อ –สกุล        ต าแหน่ง            หมายเหต ุ
1. นางประพิศ    จันณรงค์  สมาชิก อบต.ม.1    ขาด 
2. นายบุญเชาว   ปัณเขต  สมาชิก อบต.ม.2   ขาด 
3. นางจงจิต       ชูเมือง   สมาชิก อบต.ม.2   ลา 
4. นายกมล        วัลลานนท์  สมาชิก อบต.ม.3   ขาด 
5. นายจ้อย        นวนส าลี  สมาชิก อบต.ม.4   ขาด 

/6. นางสุกลัยา... 



6. นางสุกลัยา     สุทธานันท์  สมาชิก อบต.ม.5   ลา 
7. นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพทิักษ์  สมาชิก อบต.ม.9   ลา 
8. นางศลิษา       มากสาคร  สมาชิก อบต.ม.13  ลา 
9. น.อ.ไพฑูรย์     มาลาศรี  สมาชิก อบต.ม.15  ลา 
10. นายชาญ      สุขคง   สมาชิก อบต.ม.19  ลา 
11. นายบุญสบื   ตันสงวน  สมาชิก อบต.ม.19  ลา    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ – สกุล         ต าแหน่ง                 ลายมือชื่อ 
1. นายปัญญา     บ ารุงวัด  นายกอบต.บ้านพระ  ปัญญา     บ ารุงวัด  
2. นายศิวาภณ            ศรีกสิกิจ  รองนายก อบต.บ้านพระ  ศิวาภณ    ศรีกสิกิจ 
3. นางประคอง  บุญฤทธิการ รองนายก อบต.บ้านพระ  ประคอง     บุญฤทธิการ 
4. นายณัฐวัฒน์      มาลัยพันธ์ุ ผอ.กองช่าง   ณัฐวัฒน์    มาลัยพันธ์ุ 
5. นางอ าไพวรรณ วรรณโชติ หัวหน้าส านักปลัด  อ าไพวรรณ วรรณโชต ิ
6. นายณรงค์ศักดิ์     บุญขวัญ  นิติกร    ณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ 
7. นางสาวรัตนา  อยู่เจริญ  ผอ.กองคลงั   รัตนา        อยู่เจรญิ 
8. นางสาวปภานวิน       ศิริรวง  หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ปภานวิน    ศิริรวง 
9. นายประชันย์  เจริญสุข   นักทรัพยากรบุคคล  ประชันย์    เจริญสุฃ 
10. นางสาวณัฏฐา        สุทธิ  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ณัฏฐา       สุทธิ 
11. นางอ้อย               ปั้นบัว  จพง.ธุรการ   อ้อย         ปั้นบัว 
12. นางสาวพนัชกร       กลิ่นมะล ิ ผช.จพง.ธุรการ   พนัชกร      กลิ่นมะล ิ
13. นายกรีฑา    วัลลานนท์  ก านัน ต าบลบ้านพระ  กรีฑา        วัลลานนท์ 
14. นายสายชล  กัตพงษ์   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 2   สายชล       กัตพงษ์ 
15. นายกฤษกร  ปราบภัย  ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 12  กฤษกร       ปราบภัย 
16. นายสมบรูณ์   นามพล   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 11  สมบรูณ์      นามพล 
17. นายเฉลิมเกียรติ   จ าปาทอง ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 15  เฉลิมเกียรติ  จ าปาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

สมัยสามัญท่ี 1/2564 วันท่ี  9 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ  ผมขอแจ้ง ในวันน้ีเรามีผู้ร่วมรับฟังการประชุม 5 ท่าน 1. นายกรีฑา  วัลลานนท์ ก านัน 

(ประธานสภาฯ)   ต าบลบ้านพระ, 2. นายสายชล กัตพงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2, 3. นายกฤษกร ปราบภัย 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12, 4. นายสมบูรณ์  นามพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11, 5. นายเฉลิมเกียรติ  
จ าปาทอง ครับ และเรื่องการลาของสมาชิกดังนี้  นางจงจิต  ชูเมือง, นางสุกัลยา  
สุทธานันท์, นายพงษ์ศักดิ์  เหมือนพิทักษ์, นางศลิษา มากสาคร, น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี, 
นายชาญ  สุขคง, นายบุญสืบ ตันสงวน ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด ผมมีความยินดีที่ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บ้านพระ  
(นายกอบต.บ้านพระ) ขอบคุณครับ 
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในวันน้ีมี เจ้าหน้าที่ใหม่มาเข้าร่วมประชุม นางสาวพัชรินทร์  สุรพัฒน์ ต าแหน่ง  
(ประธานสภาฯ) พยาบาลวิชาชีพ สังกัด กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ เชิญแนะน าตัวครับ 
นางสาวพัชรินทร์ สุรพัฒน์ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชรินทร์ สุรพัฒน์ เป็นพยาบาลวิชาชีพ เดิมสังกัดอยู่ที่ 
(นักวิชาการสาธารณสุขฯ) กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสิรินธร ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โอนย้ายมาด ารง

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ที่อบต.บ้านพระ ยังใหม่ในสายงานท้องถ่ิน รบกวนทุกท่าน
ช่วยแนะน า หากมีสิ่งใดให้ช่วยเหลือ ยินดีค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี 4/2563 วันท่ี 24 ธันวาคม 

2563  
นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2563 วันที่ 24 ธ.ค.63 
(ประธานสภาฯ)        ขอแก้ไขรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 16 จ.ส.อ.สมสกุล ยูปานนท์ ให้ตัดออกครับ   

และผู้ไม่มาประชุม ล าดับที่ 4 แก้จากนายเป็น จ.ส.อ.ครับ มสีมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 

        เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 3  - เรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2565  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ  ผมขอน าเรียนสมาชิกเรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565  

(ประธานสภาฯ)  ว่าสภาฯจะก าหนดสมัยประชุมสามัญกี่สมัย ไม่น้อยกว่า 2 สมัยและไม่เกิน 4 สมัย 

  สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 เป็น 4 สมัย 

/สมัยสามัญ... 



-2- 

  สมัยสามัญที่ 1 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565  

  สมัยสามัญที่ 2 เริ่ม 1 เมษายน 2565 - 15 เมษายน 2565  

  สมัยสามัญที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 - 15 มิถุนายน 2565 

  สมัยสามัญที่ 4 เริ่ม 1 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565   

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ผมขอเสนอให้ก าหนดไว้ตามเดิมคือ 4 สมัยครับ     

(ส.อบต.หมู่ 14)  

นายทศพล เหมือนพทิักษ์ ผมมีความเห็นเหมอืน ท่าน ร.ต.ส าเร็จ ครับ เพราะการประชุม 4 สมัย มีโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

(ส.อบต.ม.9)  และท าเข้ามาอีก ถ้าเราปรบัลดสมัยประชุม จะท าให้การพจิารณาแย่ไปกว่าเดิมครบั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้เห็นความชอบด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม                มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระที่ 4   - เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   (หมวดค่าครุภัณฑ์) (กองคลัง)  

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  

(ประธานสภาฯ)  งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน         
หน้า 24/83 เป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก(มือจับฝัง) ราคา 3,500.-บาท จ านวน 
2 ตู้ ราคา 7,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 379x459x1319 
เซนติเมตร (ก ว้างxยาวxสู ง)  จัดซื้ อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้              
แก้ไขจากเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า 379x459x1319 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) 
เปลี่ยนเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 37.9x45.9x131.9 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ครับ 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมวดค่าครุภัณฑ์(กองคลัง)  งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 24/83 เป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก        
(มือจับฝัง) ราคา 3,500.-บาท จ านวน 2 ตู้ ราคา 7,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 379x459x1319 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แก้ไขจากเดิม ขนาดไม่น้อยกว่า 379x459x1319 
เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) เปลี่ยนเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 37.9x45.9x131.9 เซนติเมตร 
(กว้างxยาวxสูง) เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)   

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ใครจะสอบถามเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ เชิญ คุณณรงค์ศักดิ์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

 

/นายณรงค์ศักดิ์... 
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นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ขอช้ีแจงเรื่องผลการรังวัดสอบเขตที่ดินรอบที่ท าการอบต.บ้านพระ ซึ่งมีภาพถ่าย           
(นิติกร)   ตามเอกสารที่แจกไปให้ ทางอบต.บ้านพระ เคยมีโครงการที่จะสร้างรั้วรอบอบต.บ้านพระ
  ซึ่งมีจ านวน 4 แปลง แต่เนื่องจากสภาพตามแนวเขตที่ดินแต่ละด้าน บางส่วนไม่สามารถ 

  สอบหาหลักเขตได้ จึงท าการยื่นเรื่องรังวัดสอบเขตไปสนง.ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 

9 ก.ค.62 ซึ่งช่างได้ออกมารังวัดสอบเขต แต่ได้มีการขอเลื่อนการรังวัดสอบเขต เพราะเหตุ

ตามสภาพแนวเขตที่ดินมีหลายด้าน เป็นป่ารก ช่างไม่สามารถส่องกล้องได้ ประกอบกับ   

อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด เจ้าของที่ดินไม่สะดวกมาช้ีแนวเขต หลังจากนั้นจึงประสานไปยัง

สนง.ที่ดิน เพื่อรังวัดสอบเขตรอบใหม่ ยื่นในช่วง มิ.ย. -ปลายปี 63 โดยช่างรังวัดแบ่ง

ออกเป็น 2 ชุดๆละ 2 แปลง ชุดที่ 1 แปลงด้านหน้า อบต.(หนองแฟบ) แปลงทางเข้าอบต. 

54314 ชุดที่ 2 แปลงด้านหลัง อบต. (52028) (52029) เมื่อมีการรังวัดพบว่ามีแปลง

โฉนด 52029 ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีส่วนต้องกันแบ่งหักให้เป็นสาธารณะประโยชน์ 

เนื้อที่ประมาณ 7 ตร.วา ซึ่งเป็นทางโค้งให้รับกับถนน ของ อบจ. ที่สร้างไว้ ปัจจุบัน        

น าเสาไปปักคู่กับแนวเขตที่ดิน มี 4 หลักครับ เรื่องการแบ่งหักเป็นทางสาธารณะจึงขอให้

สภาฯพิจารณาอนุมัติครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม  มีมติที่ประชุมอนุมัตเิรื่องการแบ่งหักเป็นทางสาธารณะเป็นเอกฉันท์ 

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ขอทราบเรื่องการท าแผนของปี 2565 ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นางอ าไพวรรณ วรรณโชติ  ในวันที่ 19 ก.พ.64 จะไปอบรมเรื่องแผนฯ แล้วถึงจะทราบว่าสัดส่วนเท่าไหร่ แล้วจะแจ้ง 

(หัวหน้าส านักปลัด)  ให้สมาชิกสภา และทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกทีค่ะ  

นายโชคชัย  สีห์ประเสริฐ ขอให้แต่ละหมู่บ้านเตรียมโครงการที่จะน าเข้าแผนฯ เพราะเรามีก าหนดเวลาครับ  

(ประธานสภาฯ)  และโครงการงบประมาณรายประจ าปี 2564 ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ตอนนี้ช่างได้อนุมัติการด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้ท าราคากลางไปแล้ว 10  

(นายกอบต.บ้านพระ) โครงการ จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ขอให้รีบด าเนินการเรื่องน้ าประปาหมู่บ้านก่อน ในส่วนของ ม.7 ในช่วงหน้าแล้ง  

(ประธานสภาฯ)  น้ าเริ่มไม่พอใช้ครับ 

 

 

/นายปัญญา... 
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นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องน้ าประปาจะด าเนินการก่อน ส่วนของ ม.14 ด าเนินการประกวดราคาไปเสร็จแล้ว 

(นายกอบต.บ้านพระ)  อยู่ข้ันตอนการท าสัญญา, ของ ม.7 ให้ท าราคากลางอยู่ครับ, เรื่องน้ ากิน/น้ าใช้ 

  ให้ด าเนินการก่อน ถึงจะด าเนินการเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ท่านปราโมทย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  สอบถามเรื่องโครงการประปา ม.17 ตอนนี้ได้เจาะต้ังแทงค์ใช้ได้แล้ว แต่ใช้มิเตอร์ช่ัวคราว 

(ส.อบต.ม.17)  เปิดน้ าไป 1 วัน ค่าไฟวันละ 350.-บาท สามารถแก้ไขได้อย่างไร ครับ 

ส.อ.ยอดชาย เนติ  เรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกเป็นธรรมดาให้ไม่ได้ เนื่องจากต้อง 

(นายช่างโยธาฯ)  ข้ามถนน ทางไฟฟ้าให้ท าประชาคมและท าหนังสือเข้าไป ขอเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ธรรมดาครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญท่าน ร.ต.ส าเร็จ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ร.ต.ส าเร็จ เวชกามา  ขอเสนอแนะครับ ขอให้มีช่างไฟจ านวน 2 คน และสามารถแก้ไขไฟของบ่อบาดาลได้ด้วย  

(ส.อบต.ม.14)  และเรื่องการรับ-ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าหน้าฝนผู้ปกครองส่งบุตรหลานฝนตก 

  เด็กจะเปียกฝนไม่สบายครับ 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอขอบคุณท่าน ร.ต.ส าเร็จครับ ที่เสนอแนะมา ตอนนี้ได้รับช่างไฟเพิ่มมาแล้ว 1 คน  

(นายกอบต.บ้านพระ) ฝาก ผอ.กองช่าง เรื่องไฟขอให้ด าเนินการให้ไวที่สุดครับ, เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  จะด าเนินการสร้างโดมให้เพื่อส่งบุตรหลานเข้าอาคารเรียนครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องไฟฟ้า ผมไปศึกษาดูงานมา มีการลงทะเบียนเสาไฟฟ้าด้วยครับ ถ้าไฟดับแจ้งเลขเสา 

(ประธานสภาฯ)  ที่ไฟฟ้าเสียได้เลยครับ ต่อไปเราอาจจะมีประชาสัมพันธ์มีไลน์อบต.แจ้ง ถนนช ารุด ไฟฟ้า 

  รายทางดับครับ  เชิญท่านรองศิวาภณ ครับ  

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครยาม ค่าจ้าง 

(รองนายกอบต.บ้านพระ) เดือนละ 9,000.-บาท ท างานกะกลางคืน อยู่หลัง ส านักงานอัยการจังหวัด  

  และเรื่องสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รับหลังเลิกประชุมสภาครับ  

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ท่านนายก ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ฝากประชาสัมพันธ์ กองพลทหารราบที่ 2 รอ. รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร 

(นายก อบต.บ้านพระ) กองประจ าการ อายุ 18-20 ปี และทหารกองเกินที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่  

  1-29 ก.พ.64 และคัดเลือกในวันที่ 5 มี.ค.64 ครับ  

 

/นายชูชีพ... 
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นายชูชีพ ร่มโพธ์ิแก้ว ขอถามเรื่องการแบ่งเขตทางสาธารณะประโยชน์ของทางอบต.บ้านพระ บริเวณทางโค้ง  

(ส.อบต.ม.11)  ถ้าเป็นของประชาชนซึ่งเป็นทางแยก ทางร่วม เป็นมุมฉากพอดี เราต้องตัดออกเป็น         

  ทางสาธารณะหรือไม่ ถ้าท ารั้วเป็นมุมฉาก การท ารั้วมีความสูงได้เท่าไหร่ ตรงมุมฉากที่เป็น 

  ส่วนบุคคล จะแก้ไขอย่างไร ท ารั้วห่างจากเขตเท่าไหร่อย่างไร การขอท ารั้วต้องขออนุญาต 

  หรือไม่ครับ 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ รั้วถ้าติดเขตสาธารณะ สามารถตั้งชิดแนวเขตของตัวเองได้ รั้วต้องสูงไม่เกิน 3 ม. ถ้าเกิน  

(ผอ.กองช่าง)  3 ม. ต้องร่นเท่ากับความสูงของรั้ว รั้วแบ่งเขตระหว่างที่เอกชนกับที่เอกชน สามารถ 

  ก่อสร้างได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต รั้วระหว่างทางแยก กึ่งสามแยกต้องปาดมุม เพื่อให้รถ 

  มองเห็นได้ประมาณ 4 ม. หักศอกไม่เกิน 135 องศา ต้องปาดมุมและต้องขออนุญาต  

  รายละเอียดข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที่ ครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธ์ิแก้ว ที่ดินอยู่ในเขตซึ่งชายคาย่ืนออกมา กลัวเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยกันแก้ไขครับ 

(ส.อบต.ม.11)  

นายปัญญา บ ารุงวัด  เรื่องที่ดินจะสร้างล้ าที่สาธารณะไม่ได้ ไม่สามารถครอบครองได้ และไม่สามารถยกให้ใคร 

(นายกอบต.บ้านพระ) ท าอะไรได้ ที่สาธารณะที่อุทิศให้ตั้งถังแชมเปญอุทิศให้แล้วไม่สามารถขอคืนได้  

  ถ้าไม่อุทิศที่ งบของอบต.ก็ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้ได้ เพราะงบของทางราชการ 

  ไม่สามารถสร้างให้ได้ในที่ของประชาชน ครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธ์ิแก้ว กรณีสร้างไปแล้ว ใครจะเป็นผู้แจ้งให้รื้อ ตอนรังวัดสอบเขตกันพื้นที่ มีผู้ใหญ่บ้านและ 

(ส.อบต.ม.11)  ช่างอบต.ออกมา ทางอบต.หรือทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบครับ 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ อยู่บริเวณไหน ขอให้แจ้งเข้ามา จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ 

(ผอ.กองช่าง)   การดูแลพื้นที่สาธารณะรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางอบต.บ้านพระครับ ห้ามมิให้ 

  ใครมาบุกรุก, การควบคุมอาคารเป็นหน้าที่ของ อบต. ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ในกรณีที่สาธารณะเป็นราชพัสดุ รับรองว่ามีผู้ดูแลใช้ประโยชน์อยู่ทุกแปลง ซึ่งต้อง 

(ประธานสภาฯ)  ขออนุญาตจากผู้ดูแลใช้ประโยชน์ บุกรุกไม่ได้ครับ มีโครงการก่อสร้างถนน 4 โครงการ  

  ส่งเรื่องเข้าไปที่ มทบ.กองพันทหารสารวัตร ซึ่งดูแลอยู่ 1 ปี 1 เดือน แต่ไม่มีการ 

  ตอบกลับมาครับ ถ้าไม่ให้เพราะอะไร ขอให้ตอบกลับมาครับ 

ร.ต.วิชิต ค าเวียงจันทร์ อดีตผมเคยรับราชการกองพันทหารสารวัตร ได้ดูแลพื้นที่ที่ท่านประธานสภาฯได้กล่าวถึง 

(ส.อบต.ม.3)  ขอเรียนว่าเดิมที่เป็นของ  มทบ.12 แล้วโอนมาให้กองพันทหารสารวัตรดูแล  

  คนดูแลไม่มีอ านาจอะไร เพียงแต่ท าตามค าสั่ง เขตอยู่ในความดูแลของ มทบ.12   

  ตอนนี้ราชพัสดุดูแลครับ 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ที่ดินมี 4 แปลง 1 แปลงเป็นที่ราชพัสดุ ท าหนังสือเข้าไปได้ตอบกลับมาแล้ว อีก 3 แปลง 

(ประธานสภาฯ)  บริเวณหน้าโรงเรียน,หลังโรงเรียน,หน้าบ้าน ท่านอ านาจ ทัพเนตร ถ้าเราไม่ท าถนนวันน้ี  

  ทหารจะเอาคืน ชาวบ้านจะไม่มีทางเข้า-ออก เรามีแบบแผนและงบประมาณ ครับ 

นายสมชาติ ทองเฟื่อง เรื่องไฟไหม้ ขอขอบคุณท่านนายกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ได้ให้การช่วยเหลือครับ 

(ส.อบต.ม.12) 

นายปัญญา บ ารุงวัด  ขอแจ้งเรื่องภาษีที่ดิน ถ้าใครมีที่ดินรกล้างว่างเปล่า ต้องเสียภาษีมาก, เรื่องวัคซีนโควิด 

(นายก อบต.บ้านพระ) มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ได้มีหนังสือสั่งการออกมาแล้วครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เชิญ ท่าน ณรงค์ศักดิ์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ตามที่ผมได้ไปประชุมเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ข้อหารือที่ได้ประชุมกันระดับ 

(นิติกร)  จังหวัดและระบบ vdo conference จากส่วนกลาง ในเรื่องของความเข้มงวดในข้อปฏิบัติ  

  ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2584 และการปฏิบัติตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

  ที่สาธารณะประโยชน์คือป่า ที่ที่มิได้มีบุคคลได้มาจากการครอบครอง ถือเป็นที่ป่าไม้ 

  ต้องขออนญุาตในการใช้พื้นที่จากป่าไม้ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ 2 แห่ง ส่วนราชการหรือ 

  ผู้ขอใช้พื้นที่ป่าให้ขอไปที่ส านักจัดการป่าไม้ที่ 9 ส่วนเขตป่าสงวนขอไปที่ ทสจ.  

  (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่สาธารณะภายในต าบลบ้านพระ  

  เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เบื้องต้นคาดว่าทางอบต.บ้านพระ ยื่นเรื่อง 

  ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าฯ ในปี 64 ประมาณ 13 โครงการเอกสารที่ใช้ประกอบด้วย  

  ค าขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าฯ แผนที่ Google Map เอกสารความเห็นชอบจากสภาฯ  

  คือเห็นชอบด าเนินการในที่สาธารณะถนนสายนี้ได้ ถ้ามีการด าเนินโครงการต้องแจ้ง 

  ยื่นขอใช้ประโยชน์ ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ต่อไปต้องแจ้งทุกโครงการครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายชูชีพ ร่มโพธ์ิแก้ว หมู่ 11 มีที่สาธารณะติดคลองหนองหวาย เคยให้ช่างออกไปดูพื้นที่จริง ประมาณ 2 ไร่  

(ส.อบต.ม.11)  ขอทราบผลการด าเนินการไปถึงข้ันตอนไหน ถ้าออกมาเป็น(นสล.)แล้ว จะได้ใช้เป็นพื้นที่ 

  เก็บน้ า เนื่องจากหน้าแล้งจะได้มีน้ าใช้ครับ  

นายปัญญา บ ารุงวัด  จะให้นิติกรรีบด าเนินการครับ  

(นายก อบต.บ้านพระ) 

 

/นายโชคชัย... 
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นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
ปิดประชุม   เวลา 12.30 น. 
 
          (ลงช่ือ)  วงศ์ธวัช สาวาปี  ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงช่ือ)  โชคชัย สีห์ประเสริฐ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นายวงศ์ธวัช สาวาปี)         (นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
 
 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงช่ือ)       ส าเร็จ เวชกามา      (ลงช่ือ)    ปราโมทย์ เนียรมงคล 
(ร้อยตรีส าเร็จ เวชกามา)    (นายปราโมทย์ เนียรมงคล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   

 

(ลงช่ือ)        ดิเรก  เจือจาน 
   (จ่าสิบเอกดิเรก  เจือจาน) 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


